

**Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID – 19.**



Người dân gửi đi củu nông sản cho thị trường Hội Đàng

Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID – 19, Chỉ thị số 5/CT-TTg ngày 28/1/2021 và một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID – 19, Chỉ thị số 6/CT-TTg ngày 19/2/2021 và việc đơn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/2/2021 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thủ tướng trực Chính phủ và phòng, chống dịch COVID -19.

**Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và các Bộ, cơ quan**, địa phương liên quan trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương, chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; khẩn trương hàng hóa, hàng

trở, có các giải pháp khẩn thi, kịp thời để tháo gỡ thu nhập cho việc lưu thông, xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là đối với nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và nông sản tại các địa phương có dịch COVID – 19, không để tình trạng ách tắc trong khâu giao nhận, vận tải làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, để ngành thương mại có thể yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Bộ Công Thương đang chủ trì các đơn vị để nghiên cứu khai các hoạt động kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa nói chung và các mặt hàng nông sản nói riêng tại thị trường trong nước và xuất khẩu; chủ trì theo dõi, nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tháo gỡ các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo để xuất Bộ Thương Chính phủ nghiên cứu nội dung vướng thị trường.

**\* Báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương** cho biết, thời gian qua, hạn chế các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cửa ngõ ra vào địa bàn các tỉnh, thành phố lân cận để hạn chế xe hàng hoá ra vào tỉnh Hải Dương. Điều này làm cho hàng hoá bị ách tắc, nông sản bị hư hỏng, gây nên khó khăn cho hàng hóa xuất khẩu đến hạn phối giao hàng, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Theo phản ánh từ các địa phương, doanh nghiệp, việc thực hiện yêu cầu xét nghiệm COVID-19 của Bộ Y tế tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 7/2/2021 về việc hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa có nhiều điểm chưa phù hợp để vận chuyển nông sản bị tồn đọng khó tiêu thụ, cụ thể:

Theo quy định, tất cả các lái xe khi qua trạm kiểm soát phải có giải pháp xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, các đơn vị y tế chủ yếu xét nghiệm cho người đi thu nhập cách ly, chưa xét nghiệm dịch vụ. Hơn nữa, năng lực xét nghiệm của các địa phương có dịch chưa đáp ứng đủ, kịp thời. Kết quả xét nghiệm không thể hiện rõ thời gian hiện tại của người xét nghiệm... khiến nhiều doanh nghiệp, lái xe phải tạm ngừng hoạt động hoặc kinh doanh cầm chừng.

Một số doanh nghiệp phản ánh, khi làm xét nghiệm tại một số cơ sở y tế thì nhân đã không được công nhận (doanh nghiệp không biết kiểm tra âm tính COVID-19 ở đâu và giải pháp xác nhận có thời gian bao lâu...). Trong khi đó, thời gian nhận kết quả PCR một thời gian, CDC Hải Dương và các điểm xét nghiệm đang quá tải với việc xét nghiệm phòng chống dịch nên không thể đáp ứng được yêu cầu xét nghiệm của các doanh nghiệp và lái xe.

Bên cạnh đó, chúng ta có quy trình hàng hóa nhập thông nhập thị trường để đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 trong sản xuất, thu hoạch, bao gói, vận chuyển nông, lâm thủy sản tươi sống từ vùng sản xuất ra ngoài (hiện các địa phương áp dụng quy trình khác nhau: thành phố Hồ Chí Minh, Phòng thì cũm, thành phố Hà Nội không cũm nông sản và hàng hóa cũa tỉnh Hồ Chí Minh...) nên cần bên mua và bên bán đều gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nông sản... Thông tin về an toàn y tế cũa các sản phẩm nhập sản xuất từ các tỉnh đang có dịch cũa chính quyền và các cơ quan chuyên môn có liên quan (ngành nông nghiệp và ngành y tế) cũa địa phương cũa ra chính thức, tạo tâm lý e dè cũa nhà thu mua và người tiêu dùng...

Những khó khăn vận chuyển nêu trên đã dẫn đến tình trạng nông sản bị tồn đọng, khó tiêu thụ ngay tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Báo cáo nhanh cũa Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hồ Chí Minh cho biết, nông sản sản xuất ra không tiêu thụ được hoặc tiêu thụ cũm chậm. Hiện hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản cũa tỉnh Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo báo cáo cũa Sở Công Thương tỉnh Hồ Chí Minh, đến 17h ngày 23/02/2021, tỉnh đã tiêu thụ được khoanh vùng hơn 50% sản phẩm nông sản.



Tháo gỡ khó khăn lưu thông hàng hóa do dịch COVID - 19